

## **Ông Abe Shinzo là người giữ chức Thủ tướng lâu nhất Nhật Bản**

Tin Thủ tướng Abe Shinzo xin từ chức vì vấn đề sức khỏe được đưa ra vào trưa 28/08/2020, nhiều người bán tín bán nghi, mong chỉ là tin đồn... Nhưng tại cuộc họp báo đúng một tiếng từ 17:00-18:00 ở Tokyo ông đã tuyên bố chính thức việc từ nhiệm của mình, không chờ đến hết nhiệm kỳ vào tháng 9/2021. Nhiều nhà báo đặt câu hỏi và ông trả lời trong một tiếng không ngừng nghỉ, cũng không uống nước giữa chừng. Phải chăng sức khỏe của ông vẫn chưa đến mức trầm trọng, nhưng ông đã xét trọng trách trước nhân dân Nhật Bản thấy nếu vừa chữa bệnh vừa lãnh đạo thì dễ bị phân tâm và có thể đưa ra những quyết định sai lầm, nên đã tự quyết định từ chức?! Một hành động đầy trách nhiệm, dũng cảm và vì đất nước!

Ông Abe Shinzo từ chức đúng vào lúc “đỉnh cao” của ông. Ông đã giữ chức Thủ tướng đến hôm nay (29/08/2020) là 2.804 ngày liên tục (ông nhậm chức lần hai vào ngày 26/12/2012), người đứng thứ hai là ông Sato Eisaku với 2.798 ngày (9/11/1964 – 7/7/1972). Nếu tính cả nhiệm kỳ trước đó ông Abe Shinzo làm Thủ tướng lần thứ nhất 366 ngày (26/09/2006 – 26/09/2007) thì tổng số ngày ông Abe Shinzo làm Thủ tướng đến nay là 3.170 ngày, vẫn là người giữ chức Thủ tướng nhiều ngày nhất ở Nhật Bản (con số này tiếp tục tăng cho đến khi có Thủ tướng mới). Người đứng thứ hai là ông Katsura Taro với 2.886 ngày (với 3 lần nhậm chức: 02/06/1901 – 07/01/1906; 14/07/1908 – 30/08/1911; 21/12/1912 – 20/02/1913). Tuần vừa qua, báo chí Nhật Bản và các nước đã đưa tin rộng rãi về kỷ lục này của ông Abe Shinzo.

Hôm qua, ngay sau khi công bố từ nhiệm tại cuộc họp báo chính thức đó, lập tức truyền thông các nước đã loan báo tin đột ngột này. Những nước có quan hệ mật thiết với Nhật Bản đã có những họp báo hay tuyên bố của lãnh đạo cao nhất hoặc của người phát ngôn Bộ ngoại giao, như Mỹ, Anh, Pháp, Đức,... Trung Quốc, Nga và Hàn Quốc cũng lấy làm tiếc... Các nước đều bất ngờ khi ông Abe tuyên bố từ nhiệm, song vì lý do sức khỏe nên ai nấy đều mong ông an bình và Nhật Bản tiếp tục phát triển ổn định.

Ông Abe Shinzo đã chèo lái nền kinh tế Nhật Bản vượt qua nhiều khó khăn, sóng gió. Học thuyết kinh tế của ông (Abenomics) sẽ còn được nhắc đến trong nhiều năm về sau. Chính ông đã góp phần ổn định chính trị và lãnh đạo của Nhật Bản khi những năm 2006-2011 mỗi năm Nhật Bản thay Thủ tướng một lần. Chỉ đến khi ông quay lại làm Thủ tướng lần thứ hai thì mới ổn định từ năm 2012 đến nay. Sức làm việc của ông thật phi thường, bao quát mọi vấn đề, trả lời trực tiếp tại Thượng viện, Hạ viện và các cuộc họp của các ủy ban kinh tế, phúc lợi, giáo dục, quốc phòng... Thật ái ngại mỗi khi thấy các đại biểu chất vấn gay gắt thái quá, nhưng ông vẫn điềm tĩnh, mềm mỏng trả lời, giải thích... Có những quyết định ông đưa ra bị chậm, nhưng

là cân nhắc tình hình chung của Nhật Bản và Thế giới. Chẳng hạn, các đảng đối lập thường phê phán ông đưa ra quyết định chưa kịp thời về chống dịch nCOV. Ông chần chừ vì muốn đợi ủy ban Olympic quốc tế có hoãn Olympic Tokyo 2020 hay không. Khi có tuyên bố hoãn thì ông đã bắt tay khẩn trương vào dập dịch. Những tưởng giữa tháng 7/2020 tình hình dịch bệnh đã được khống chế với dưới 40 ca nhiễm mới một ngày... Nhưng làn sóng thứ hai lại tấn công nước Nhật mạnh hơn, với 1.000-1.600 ca nhiễm mới mỗi ngày. Ông lại bị chỉ trích không có biện pháp hữu hiệu kịp thời. Nhưng người Nhật cũng hiểu: Chính phủ không thể can thiệp vào quyền cá nhân như một số nước được lấy làm điển hình khống chế dịch nCOV.

Ông làm việc nhiều, căn bệnh cũ tái phát, chính ông mới hiểu rõ sức khỏe của mình, và ông đã từ nhiệm khi nhiều mong muốn chưa thành hiện thực... Ông xúc động nói: *“Từ trái tim sâu thẳm, tôi thành thực xin lỗi nhân dân”* và ông tin rằng Thủ tướng kế nhiệm sẽ thực hiện tốt các việc hiện nay còn dở dang và những việc mới khác...

Ông đã hoàn thành xuất sắc vai trò Thủ tướng trong sự kiện thoái vị của Nhật Hoàng Akihito, khép lại niên hiệu Bình Thành, và sự kiện lên ngôi của Nhật Hoàng Naruhito mở ra kỷ nguyên Lệnh Hòa với sự hân hoan của người Nhật và chào mừng của toàn thế giới...

Về đối ngoại, ông Abe là nhà lãnh đạo có quan hệ và ảnh hưởng rộng trên thế giới. Ông thường chủ động trong các quan hệ và là người bạn chân tình với mọi nguyên thủ các nước. Chính ông là lãnh đạo nước ngoài đầu tiên đến chào và chúc mừng Tổng thống Mỹ Donal Trump ngày 18/11/2016. Ông thường là một trung tâm trong các cuộc gặp thượng đỉnh G7, G20, APEC, ... Ông cũng có quan hệ mềm mỏng với Trung Quốc, Hàn Quốc và Triều Tiên. Nếu không vướng dịch nCOV thì ông đã đón tiếp Chủ tịch Tập Cận Bình sang thăm Nhật Bản vào đầu tháng 4/2020 (để cứ 10 năm thì Nguyên thủ Trung Quốc sang thăm Nhật Bản một lần).

Ông Abe Shinzo đã ba lần tới thăm Việt Nam, góp phần quan trọng vào xây dựng và củng cố mối quan hệ đặc biệt giữa Việt Nam và Nhật Bản: *“Quan hệ Đối tác Chiến lược Sâu rộng vì Hòa bình và Phồn vinh ở Châu Á”* như Tuyên bố chung của Thủ tướng Nhật Bản và Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam vào ngày 18/03/2014 tại Tokyo (chú ý rằng hiện nay chỉ duy nhất quan hệ Việt Nam – Nhật Bản dùng cụm từ *“Chiến lược Sâu rộng”*, với các nước khác ở tầm cao cũng chỉ dùng *“Chiến lược Toàn diện”*).

Chuyến thăm lần thứ nhất: Tháng 11 năm 2006, Hội nghị Cấp cao APEC lần thứ 14 được tổ chức từ ngày 12 đến 14 tháng 11 năm 2006 tại Hà Nội, Việt Nam. Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzō đã đến Việt Nam tham dự hội nghị này.

Chuyến thăm lần thứ hai: Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và phu nhân đã đến thăm chính thức Việt Nam trong hai ngày 16 và 17 tháng 1 năm 2013. Đây là

chuyến công du nước ngoài đầu tiên của ông Abe sau khi được bầu làm Thủ tướng Nhật Bản (lần hai) và là chuyến thăm Việt Nam lần thứ hai trên cương vị Thủ tướng Nhật Bản

Chuyến thăm lần thứ ba: Ngày 16 tháng 1 năm 2017, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo cùng phu nhân đã bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam. Chuyến thăm Việt Nam của Thủ tướng Abe thể hiện sự coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng của hai nước, khẳng định Việt Nam coi Nhật Bản là đối tác quan trọng và lâu dài. Ông đã đến gặp, chào xã giao và đàm luận với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Việt Nam. Ông đã chứng kiến hai bên ký nhiều hợp tác quan trọng theo “Chiến lược Sâu rộng” trong nhiều lĩnh vực hoạt động, tăng cường hỗ trợ Việt Nam phát triển về mọi mặt.

Cá nhân tôi thật vinh dự và may mắn được gặp và báo cáo với Thủ tướng Abe Shinzo về hoạt động và mong muốn của Hiệp hội các tổ chức cựu lưu học sinh (LHS) các nước Đông Nam Á tại Nhật Bản (ASCOJA: ASeam Council Of Japan Alumni) khi tôi làm Chủ tịch vào ngày 27/03/2014 tại Tokyo. Đây là tổ chức được Thủ tướng Nhật Bản Fukuda Takeo (thời kỳ 20/12/1976 – 07/12/1978) thành lập vào ngày 11/06/1977 tại Manila (Philippines) với 5 tổ chức cựu lưu học sinh tại Nhật Bản của 5 nước ASEAN lúc đó. Tổ chức cựu lưu học sinh Việt Nam tại Nhật Bản (VAJA: Vietnam Association of Japan Alumni) được thành lập năm 2001. TS Nghiêm Vũ Khải (nguyên Thứ trưởng Bộ KH-CN; Phó Chủ tịch VUSTA) là Chủ tịch đầu tiên của VAJA thời kỳ 2001-2004. Tôi là Chủ tịch khóa II, III, IV (2004-2013). VAJA là thành viên của ASCOJA từ tháng 4/2007 và giữ vai trò Chủ tịch ASCOJA vào năm 2011-2014. VAJA đã chủ trì tổ chức Đại hội lần thứ XX của ASCOJA tại Hà Nội vào 06-09/09/2013 nhân kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản.

Bộ Ngoại giao Nhật Bản đã lập ra tổ chức cựu lưu học sinh các nước Châu Á (ASJA: Asia Japan Alumni) gọi là ASJA International với Ban lãnh đạo là đại diện tổ chức cựu LHS các nước và một số đại diện từ Bộ ngoại giao Nhật Bản. Vì vậy, tôi cũng tham gia ban lãnh đạo ASJA từ 2007-2014. Do vai trò ASCOJA và lãnh đạo ASJA nên chúng tôi có dịp tham dự các cuộc họp tại Tokyo do Bộ Ngoại giao tổ chức hằng năm.

Các Thủ tướng Nhật Bản rất quan tâm đến ASCOJA và ASJA. Mỗi lần họp chúng tôi đều được bố trí đến chào Thủ tướng tại Phủ Thủ tướng để báo cáo tình hình hoạt động của ASCOJA và ASJA. Đặc biệt, Thủ tướng Fukuda Yasuo (giai đoạn 26/09/2007 – 24/09/2008, là con trai Thủ tướng Fukuda Takeo nêu trên) đã từng đến dự tiệc cùng các cựu LHS ASCOJA và trao đổi về hợp tác của Nhật Bản với các nước ASEAN với mong muốn các LHS ở Nhật về có những đóng góp tích cực.

Ngày 27/03/2014, Thủ tướng Abe Shinzo đã dành thời gian tiếp chúng tôi rất trọng thị. Tôi thay mặt ASCOJA và ASJA báo cáo với Thủ tướng về các hoạt động và mong muốn đóng góp vào quan hệ ASEAN-Japan. Thủ tướng vui mừng với kết quả báo cáo và chỉ thị Bộ Ngoại giao cần củng cố và phát huy vai trò của ASCOJA và ASJA trong quan hệ của Nhật Bản với các nước ASEAN. Từ đó, ASJA và ASCOJA góp phần thúc đẩy mở rộng đào tạo nhân lực cho các nước, trong đó Việt Nam được tặng nhiều loại học bổng của Nhật Bản. Cuối buổi gặp, Thủ tướng đã mời chụp ảnh lưu niệm.

Thủ tướng Abe Shinzo là người giản dị, nhanh nhẹn và nói chuyện rất thân mật, dễ gần. Ông tuyên bố từ chức làm người dân Nhật Bản thấy hụt hẫng và nhiều người trên thế giới bất ngờ. Nhưng với mỗi người, sức khỏe là quan trọng nhất. Ông thấy có lỗi với nhân dân khi không đủ khỏe để gánh vác tiếp việc quốc gia. Còn nhân dân cũng không an lòng nếu ông không được nghỉ ngơi khi đã biết căn bệnh của ông tái phát...

Là một công dân Việt Nam, tôi xin cảm ơn ông Abe Shinzo rất nhiều về những cống hiến to lớn của ông không chỉ cho nhân dân Nhật Bản mà còn cho sự phát triển quan hệ của Nhật Bản với các nước trên thế giới, nhất là với các nước ASEAN, đặc biệt là với Việt Nam chúng tôi.

Kính chúc ông Abe Shinzo sớm lành bệnh, hạnh phúc và an vui!

-----

Xin cảm ơn quý bạn đọc đã kiên nhẫn đọc những chia sẻ ghi lại những kỷ niệm cá nhân về Thủ tướng Abe Shinzo đáng kính và được nhiều người yêu quý.

Nhân đây, tôi cũng xin cảm ơn hàng ngàn ACE cựu LHS Việt Nam tại Nhật Bản tham gia VAJA và các thế hệ lãnh đạo VAJA đã và đang phát triển VAJA có đóng góp xứng đáng vào quan hệ Việt Nam – Nhật Bản, vào hoạt động có uy tín và hiệu quả trong ASCOJA và ASJA International.

Tôi cũng xin cảm ơn Hội hữu nghị Việt Nam -Nhật Bản (VJFA), Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO), Bộ Ngoại giao Việt Nam luôn hỗ trợ VAJA làm tốt công việc của mình.

Tôi cũng xin chân thành cảm ơn Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, ĐHQGHN và các đơn vị thành viên những năm 2004-2014 đã tạo điều kiện và hỗ trợ tôi cùng VAJA thực hiện tốt những hoạt động đối ngoại Việt Nam – Nhật Bản.

Tôi xin gửi một số hình ảnh Thủ tướng Nhật Bản chụp ảnh lưu niệm với các lãnh đạo tổ chức ASCOJA và ASJA International tại Tokyo (27/03/2014; 10/6/2008) và Đại hội ASCOJA lần thứ XX tại Hà Nội (06-09/09/2013) được đăng tải trên

websites của các tổ chức VAJA, ASCOJA, ASJA, cũng như trên các phương tiện truyền thông của Nhật Bản và các nước ASEAN.

*Trân trọng,*

Nguyễn Ngọc Bình.

(Nguyên Chủ tịch VAJA, ASCOJA;

Nguyên Giám đốc ASJA;

Nguyên Phó Chủ tịch VJFA)



Thủ tướng Abe Shinzo chụp ảnh kỷ niệm với lãnh đạo ASCOJA và ASJA (27/03/2014)





Thủ tướng Abe Shinzo tiếp lãnh đạo ASCOJA và ASJA (27/03/2014)



Thủ tướng Fukuda Yasuo chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo ASCOJA và ASJA (10/06/2008)



Đại hội ASCOJA lần thứ XX tại Hà Nội (06-09/09/2013)